

ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการประชุม สปก.ตร.สน.

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๕ น. ณ ห้องประชุม Warroom

ประธานการประชุม : พล.ต.ตร.รณศิลป์ ภู่อาระ รอง ผบช.ภ.๑ รรท.ผบช.ศชต./ ผบ.สปก.ตร.สน.

ลำดับ	ข้อสั่งการการประชุมทางไกล	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๑	คดีเรื่องส่วนตัวที่ออกหมายจับแล้ว ให้เร่งจับผู้กระทำผิดให้ได้โดยเร็ว โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดประโยชน์ในการติดตามคนร้าย	ประธาน	ภ.จว.ยะลา
๒	อาวุธปืนที่ตรวจยึดได้ ให้รีบส่งตรวจพิสูจน์โดยเร็ว	ประธาน	ภ.จว.ยะลา
๓	ทดสอบกระสุนปืนที่ด้าน ซึ่งคนร้ายคัดออกจากกระบอกปืนว่าสามารถตรวจสอบ DNA จากงานกระสุนได้หรือไม่ แล้วรายงานผลให้ทราบด้วย	ประธาน	ศพฐ.๑๐
๔	ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของภรรยา นาย มะหามะ ซาอี (ถ้ามี) สำหรับเป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านคดีต่อไป	ประธาน	งานสืบสวนคดีความมั่นคงฯ
๕	จากเหตุกลุ่มคนร้ายจำนวน ๖ คนยิงราษฎรเสียชีวิต พื้นที่ อ.เรือเสาะ จว.นราธิวาส ให้นำหลักฐานผ้าพันคอส่งตรวจพิสูจน์โดยเร็ว และให้ทำการสกัดภาพคนร้ายด้วย ให้ สภ. เรือเสาะฯ ถ่ายภาพโลโก้บนผ้าพันคอส่งให้ ทุก สภ.ตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบด้วย	ประธาน	ทุกหน่วย
๖	กำชับการดำเนินการเกี่ยวกับรถแจ้งหายที่ได้คืน ให้ขยายผลการจับกุมให้มากที่สุด	ประธาน	จว.นราธิวาส
๗	ให้วิเคราะห์ตรวจสอบกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อคดีในพื้นที่ แล้วทั้งช่วงเป็นเวลานานจึงนำมาก่อเหตุอีกพื้นที่หนึ่งว่า เกิดจากสาเหตุใดบ้าง	ประธาน	ผอ.๒ฯ
๘	ช่วงขณะนี้ พื้นที่ จว.ปัตตานี มีเหตุคดีความมั่นคงลดลง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะฝนตก จึงขอให้คงความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ จุดสกัดเช่นเดิม รวมทั้งทำแผนฝึกซ้อมเผชิญเหตุสม่ำเสมอ	ประธาน	ภ.จว.ปัตตานี
๙	จากกรณีมีการตรวจค้นเป้าหมายและควบคุมตัว ผกร. ระดับหัวหน้าได้ อาจมีการก่อเหตุตอบโต้จาก ผกร. ให้เฝ้าระวังให้มาก และแจ้งเตือนเป้าหมายอ่อนแอด้วย	ประธาน	ภ.จว.ปัตตานี, ภ.จว. สงขลา. สน.
๑๐	เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายโดยการกัน ผกร. เป็นพยาน จะประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อไป	ประธาน	ทุกหน่วย
๑๑	ตรวจสอบป้ายไว้นิลหมายจับในพื้นที่ หากชำรุด เสียหาย ให้ทำเพิ่มเติม และติดตั้งในบริเวณที่ประชาชนมองเห็นได้ชัด กรณีที่ป้ายไว้นิลสูญหายไป ให้ตรวจสอบว่าหายไปได้อย่างไร	ประธาน	ทุกหน่วย
๑๒	การมอบหมายหน้าที่ ระหว่าง ศพฐ.๑๐ และ สนต. ให้ยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ - กรณีเหตุซึ่งเป็นคดีทั้งหมด ให้ ศพฐ.๑๐ รับผิดชอบ ในการตรวจพิสูจน์ - กรณีเหตุซึ่งไม่เป็นคดี เช่นการขยายผลจากการซักถาม , การตรวจค้นต่างๆ หากฝ่ายทหารดำเนินการและขอความร่วมมือหน่วย สนต. สามารถกระทำได้ แต่หากเป็นหน่วยตำรวจดำเนินการเอง ให้ ศพฐ.๑๐ เป็นหน่วยร่วมตรวจพิสูจน์ และให้นำส่ง พงส. ทุกกรณี โดยให้ พงส. เป็นผู้พิจารณาว่าจะส่งวัตถุพยานให้หน่วยใดเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ ต่อไป	ประธาน	ทุกหน่วย

ลำดับ	ข้อสั่งการการประชุมทางไกล	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๑๓	แจ้งเพื่อทราบเรื่อง ผู้พิพากษา หน.ศาล จว.ยะลา ถึงแก่กรรม ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ อ.สิงหนคร จว.สงขลา	ประธาน	ทุกหน่วย
๑๔	การตรวจสอบกล้อง CCTV ชำรุด ในเบื้องต้นให้ตรวจสอบและแก้ไขด้วยตนเองก่อน เพราะบางตัวอาจขัดข้องด้วยสาเหตุเล็กน้อย ที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ หากแก้ไขไม่ได้จึงแจ้งชำรุดต่อไป	ประธาน	ทุกหน่วย
๑๕	แนะนำให้ปฏิบัติภารกิจในการตรวจค้นเป้าหมายในห้วงเวลานี้ ซึ่งเป็นช่วงน้ำท่วม ผกร. อาจขนย้าย วัตถุผิดกฎหมายมาไว้บนที่พักอาศัย ซึ่งช่วยให้การตรวจค้นพบง่ายขึ้น	ประธาน	ทุกหน่วย
๑๖	เตรียมความพร้อมการดำเนินการเรื่องภัยแทรกซ้อน ซึ่งหน่วยทหารจะเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังในวันนี้ (๕ ธ.ค.๕๙)	ประธาน	ทุกหน่วย
๑๗	ตรวจสอบสารโซเดียมคอปเรท สามารถใช้ทำระเบิดเพลิงได้อย่างไร	ประธาน	ศบว.๖
๑๘	นำรายละเอียดเกี่ยวกับตุรไฟฟ้าขบวนใหม่มาประชาสัมพันธ์	ประธาน	รพ.หาดใหญ่
๑๙	นัดประชุมกำหนดแนวทางกรณีการกันตัวผู้ต้องหาไว้เป็นพยานในคดี และนำวัตถุพยานมาใช้ในสำนวนการสอบสวน	ประธาน	กมส๖
๒๐	ในการซักถามผู้ถูกควบคุมให้วางแนวทางให้ชัดเจน กรณีผู้ถูกซักถามบางรายรับสารภาพเมื่อถูกซักถามโดยหน่วยทหาร แต่ปฏิเสธเมื่อถูกซักถามโดยหน่วยตำรวจ	ประธาน	กก.ชด.๒๖
๒๑	กรณีคดีการ ขโมย/ปล้นรถ จยย. ให้ทุก สภ.ประชาสัมพันธ์แจ้งตำหนิ รูปพรรณของรถให้สายตรวจในพื้นที่ทราบด้วย เพื่อได้ร่วมสอดส่องให้ได้ผลตรวจยึดมากขึ้น และหากตรวจยึดได้ ให้เก็บ DNA ลายนิ้วมือแฝง ส่ง ศพฐ.๑๐ ตรวจสอบ	พล.ต.ต.คัชชา	ทุกหน่วย
๒๒	กรณีเหตุคนร้ายยิง นายอาซิม พื้นที่ อ.เรือเสาะ จว.นราธิวาส ให้ตรวจสอบว่า ขณะที่ ผกร.พูดคุยกับผู้ตาย ได้พูดคุยด้วยภาษาอะไร เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติต่อไป	พล.ต.ต.คัชชา	จว.นราธิวาส
๒๓	ญาติที่มาเยี่ยมผู้ถูกควบคุม ที่ ศพส.ศปก.ตร.สน. ให้เก็บข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ด้วยทุกราย	พล.ต.ต.คัชชา	กก.ชด.๑๖
๒๔	ตรวจสอบและประสานรถเก็บขยะ ให้เข้ามาเก็บใน ศชต.เป็นที่แรก	พล.ต.ต.คัชชา	กก.ปพ.ศชต.

ร.ต.อ.หญิง



บันทึก

(นิรินทร์ พลจรัส)

รอง สว.งาน กพ.ศปก.ตร.สน.

พ.ต.ท.



ตรวจ/รับรอง

(วิทวัส ปราบกรี่)

รอง ผกก.๖ /รอง หน.งาน กพ.ศปก.ตร.สน.